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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 

******************* 
ผู้มาประชุม 

1. จ.ส.อ.ยงยุทธ   เครือวัลย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
2. นายบรรเจษฏ์   ดวงติ๊บ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
3. นายธนวัฒน ์  จอมเอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
4. นายพนม  หม่องเปี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
5. นายเพชร  มาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
6. นายสมพงษ์  โยธานวล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1  
7. นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
8. นายบัณฑิต  สุขะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
9. นายสมศักดิ์  โยธา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
10.  นายสุริยา  เรือนเอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
๑1. นายจิระพัฒน์  ปิงขอด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
12. นางสาววิมพ์วิภา    บุญสม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
 

ลาประชุม    
1. นายเอกพล  เรือนแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
 

ขาดประชุม    
 -ไม่มี- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทวี   สารใจวงศ ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
2. นางปทุม  สารใจวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
3. นายไพบูลย์  เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
4. นายศราวุธ  ทิพย์มณฑา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
5. นายสิงห์คำ  ฝั้นแปง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
6. นายศักดา  กันหาเวียง ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว 
7. นางศิริรัตน์  วงศ์ปันติ รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว 
8. นายนัฐพันธ ์  บุตรต๋า  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว 
9. นางสาวนันท์ชญาน์  สายยศ     ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
11. นางสาวสุธิดานันท ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายศุภสิทธิ ์ ค่ำสุริยา  พนักงานจ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 
 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล             
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  นาครัว การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว                  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดิฉันได้ตรวจสอบ                                           
    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลาป่วย 1 ท่าน คือ     
    นายเอกพล  เรือนแจ้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1  มีสมาชิกฯ 
    ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่
    จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบล
    นาครัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญ คุณสมศักดิ์  โยธา               
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  กล่าวนำสวดมนต์ไหว้พระ                  
    หลังจากเสร็จพิธีสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
    ตำบลนาครัว ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว ตามระเบียบ
    วาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญค่ะ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว ท่านคณะผู้บริหาร และหัวหน้า  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัย
    ประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2565 ก่อนที่จะได้ดำเนินการ          
    ประชุมตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครัว  
    อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ 
    สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอเชิญครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียน ท่านประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาล             
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ตำบลนาครัวทุกท่าน ก่อนที่ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว จะได้
    ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขออนุญาตอ่านประกาศ
    อำเภอแม่ทะ เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ
    สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  

********************************* 
   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว                 
ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลา
ไม่เกิน  30 วัน นั้น 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล                
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม                
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

/จึงประกาศให้ทราบ... 
 



หน้า 3 จาก 22 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
                  บรรเจษฎ์   ดวงติ๊บ 

(นายบรรเจษฎ์   ดวงติ๊บ) 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ด้วยกระผมได้รับแจ้งจาก นายเอกพล  เรือนแจ้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล                      
ประธานสภาเทศบาลฯ  นาครัว เขต 1 ขออนุญาตลาการประชุมสภาครั้งนี้ เนื่องจากป่วยติดเชื้อ
    ไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระผมได้พิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ลาได้   
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
    - สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวัน 25  
    กรกฎาคม  2565 

 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                                                                   
ประธานสภาเทศบาลฯ  นาครัว  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  25 
    กรกฎาคม 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ         
    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ
    ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียน ท่านประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีสมาชิกสภาเทศบาล             
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ตำบลนาครัว อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ให้ ความ เห็ นชอบรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล             
    นาครัว สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒5 
    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ขอได้โปรดยกมือครับ  
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    เมื่อวันที่ ๒5 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ.... 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว                     
    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  พ .ศ . ๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๒5                   
    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  ๓.1 ญัตติรา่งเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
        พ.ศ. ๒๕๖6 ของเทศบาลตำบลนาครัว  วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 
นายทวี  สารใจวงศ์              เรี ยน  ประธานสภ าเทศบาลตำบลนาครัว  สมาชิ ก สภ าเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลนาครัว ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบล                
    นาครัว  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 ของเทศบาลตำบล
    นาครัว ฉบับนี้ มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
    ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศ
    บัญญัติดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลนาครัว 
อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 

      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,148,816 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,144,795 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 9,225,360 
  แผนงานสาธารณสุข 1,041,215 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 481,184 
  แผนงานเคหะและชุมชน 571,420 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 106,170 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 120,000 

/ด้านการเศรษฐกิจ… 
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ด้าน รวม 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,514,993 
  แผนงานการเกษตร 774,700 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 23,871,347 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,000,000 
 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาครัว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล             
นาครัว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน 54,253,416.29 บาท    
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน 67,686,445.01 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 16,230,557.02 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ                    
         รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ                                            
         รวม 1,434,513.37 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

       2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จำนวน 60,422,141.70 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร     จำนวน      142,383.27 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน     656,409.38 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน      276,385.19 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน        0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน         27,224.04 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จำนวน                  0.00 บาท 

/หมวดภาษีจัดสรร.... 
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  หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  23,061,795.00    บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน  36,257,944.82 บาท 

 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,862,872.25 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน 46,903,939.81 บาท ประกอบด้วย  

      งบกลาง จำนวน 21,204,765.41 บาท  
      งบบุคลากร จำนวน 14,760,002.77 บาท  
      งบดำเนินงาน จำนวน 9,218,263.63 บาท  
      งบลงทุน จำนวน 749,860.00 บาท  
      งบเงินอุดหนุน จำนวน 971,048.00 บาท  
     งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 

    2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน 177,874.25 บาท 

    2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่    จำนวน 2,211,488.77 บาท 

    2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน 0.00 บาท 

    2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จำนวน 0.00 บาท 

จึงขอได้โปรดพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2566 ในขั้นรับหลักการและอนุมัติตามข้ันตอนต่อไป  
      ขอแสดงความนับถือ 
                         (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                          (นายทวี  สารใจวงศ์) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ     
 
นายบรรเจษฎ์ ดวงติ๊บ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  กระผม นายบรรเจษฎ์   ดวงติ๊บ 
รองประธานสภาฯ  รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 กระผมได้ตรวจดู
    เอกสารร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว กระผมเห็นด้วยตามร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนี้ 
    เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณตั้งไว้ 56,000,000 บาท 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณไว้ 58,000,000 บาท               
    ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วมา จำนวน 2,000,000 บาท ทั้งนี้เพ่ือ
    ผลประโยชน์ในการนำไปพัฒนาตำบลนาครัว ต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 
 
 

/นายสมศักดิ์   โยธา... 
นายสมศักดิ์   โยธา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  กระผม  นายสมศักดิ์    โยธา  
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 กระผมได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติฯ  
    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ได้เสนอ ขอเรียนว่า กระผมเห็น
    ด้วยเพราะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแล้วครับ ขอขอบคุณครับ      
 
นายเพชร    มาแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ  กระผม  นายเพชร    มาแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศ    
    บัญญัติฯ ดังกล่าวนี้ แต่อยากเรียนสอบถาม ว่า งบประมาณในหมวดวัสดุ 
    วัสดุก่อสร้าง ตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท (หน้า 177) ของกองช่าง 
    สามารถที่จะปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณในส่วนนี้ได้อีกหรือไม่ครับ     
   
นายสุริยา  เรือนเอ้ย  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  กระผม  นายสุริยา   เรือนเอ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศ           
    บัญญัติฯ นี้ครับ แต่อยากจะสอบถามในส่วนของโครงการต่างๆ ที่กันเงินไว้ 
    ประมาณล้านกว่าบาท จะสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.           
    2565 หรือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ   
 
นายศักดา  กันหาเวียง  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายศักดา  
ปลัดเทศบาล   กันหาเวียง ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว กระผมขอเรียนชี้แจงประเด็นที่ท่าน
    สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม 2 ประเด็น  ดังนี้ 
     1. การตั้ งงบประมาณในหมวดวัสดุ  วัสดุก่อสร้าง จำนวน                
    200,000 บาท (หน้า 177)  ของกองช่าง ขอเรียนว่างบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายไว้ 58,000,000 บาท เทศบาล
    ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จึงเหลือตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุ
    ก่อสร้าง 200,000 บาท หากต่อไปภายหน้างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้นี้              
    ไม่ เพียงพอใช้จ่าย สามารถจะโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเพ่ิมขึ้นได้                 
    ตามความเหมาะสมและจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย และยังสามารถนำงบประมาณ
    ที่ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินสำรองจ่ายมาใช้จ่าย หากเกิดกรณสีาธารณ ภั ย ได้   ห าก
    งบประมาณยังไม่เพียงพอใช้จ่ายอีก เมื่อเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย 
    หากไม่มีงบประมาณจริงๆ สามารถขอใช้จ่ายเงินสะสมได้อีกทางหนึ่ง โดย
    ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบฯ   
     2. โครงการต่างๆ ที่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้จากงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากทางกองช่างได้ดำเนินการจัดทำ
    เอกสารแบบแปลนและประมาณการเสร็จเรียบร้อย แล้วส่งมอบให้กับ              
    กองคลัง ก็จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ได้ทันที  หากใน            
    ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไม่สามารถที่จะ
    ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังสามารถที่จะขออนุมัติกันเงินไว้ดำเนินการ                     
     

/ในปีงบประมาณ... 
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    ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อีกหนึ่งปี               
    จึงขอเรียนว่าทุกโครงการสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ขอเรียน      
    ให้ทราบครับ 
 
นายทวี  สารใจวงศ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายทวี 
นายกเทศมนตรีฯ  สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว กระผมขอเรียนให้ทราบว่า         
    โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วตกเป็นเงินสะสม          
    เทศบาลได้นำบรรจุไว้แผนพัฒนาตำบลนาครัว ปี พ.ศ. 2565 แล้ว หากมี
    เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จะนำเงิน
    เหลือจ่ายมาใช้จ่ายเพ่ือดำเนินงานโครงการ แต่หากเงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอ 
    ก็จะพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน      
    ฤดูแล้งนี้ ครับ ขอเรียนให้ทราบครับ  
 
นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  กระผม  นายธีรพงษ์   วงศ์ตุ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 กระผมได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติฯ 
    แล้ว ในหมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
    รายจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เป็นค่าใช้จ่าย   
    การบริหารจัดการขยะ ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลได้ตั้งจ่ายเงิน   
    อุดหนุนนี้ไว้ จึงขอเรียนสอบถามว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาล
    ไม่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวแล้วใช่หรือไม ่อย่างไร ครับ        
 
นายนัฐพันธ์  บุตรต๋า  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนัฐพันธ์ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  บุตรต๋า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว ขอเรียนให้ทราบว่าสาเหตุ
    ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เทศบาลไม่ได้
    ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าบริหารจัดการขยะ ให้แกอ่งค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง               
    ได้ออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในเรื่องการจัดเก็บ             
    ขยะมูลฝอย  จึงไม่จะสามารถตั้งจ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าบริหารจัดการขยะ             
    ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้   ในการนี้ เทศบาลได้ตั้ ง       
    งบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าใช้จ่าย
    การจ้างเหมาบริการในการนำขยะมูลฝอยไปทิ้ง  หากมีความชัดเจนในเรื่อง
    การเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการขยะดังกล่าว เป็นอย่างไร ทางองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะแจ้งให้เทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ 
 
นายสมศักดิ์   โยธา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  กระผมขอเสนอปิดการอภิปราย      
    เพ่ือลงมติในขั้นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ    
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ครับ  

/จ.ส.อ.ยงยุทธ… 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            สมาชิกท่านใดให้การรับรอง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
  

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  ตรวจสอบแล้ว มีผู้ให้การรับรองถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
เลขานุการสภาฯ  
   

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            เมื่อสมาชิกมีมติให้การรับรองให้ปิดการอภิปรายแล้ว ดังนั้น ก่อนที่ผมจะขอมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม
    หรือไม่ครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียน ท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
  

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ         สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เห็นชอบ 10 เสียง รับหลักการของ                  
เลขานุการสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6              
    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง  
     

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เป็นอันว่า มีผู้เห็นชอบ รับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เป็นเอกฉันท ์ 
 

มติที่ประชุม             ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง รับหลักการของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6                      
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี,งดออกเสียง 1 เสียง   
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            (ชี้แจง)  ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาเทศบาลฯ    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๔๕  และ ๔๙  
    การพิจารณาญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณา 3 

 วาระรวดเดียวไม่ได้ จำเป็นจะต้องมีการหยุดพักการประชุมก่อน เพ่ือพิจารณา 
  คำแปรญัตติ ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒ คือ ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่  
  ๓ คือ ขั้นลงมติ    

 และในการพิจารณาวาระที่สอง ที่ประชุมสภาเทศบาลจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ 
 

/ส่วนสภาฯ… 
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     ส่วนสภาฯ จะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
 แปรญัตตินานเท่าใดนั้น  ผมขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอ ขอเชิญครับ 
 

นายบรรเจษฎ์ ดวงติ๊บ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ก่อนที่จะพิจารณากำหนดระยะเวลา 
รองประธานสภาฯ  เสนอคำแปรญัตติ  เพื่อให้การเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล
    ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  รวมที่ แก้ ไข เพ่ิม เติ ม 
    ข้อ ๑๐๗ ซึ่งต้องมีการเลือกกรรมการทีละคน กระผมขอเสนอให้มีการเลือก
    คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล เพ่ือทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติ 
    ร่างเทศบัญญัติของเทศบาล จำนวน ๓ ท่าน ก่อนการพิจารณากำหนด     
    ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ผู้ใดให้การรับรอง โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ถูกต้องคะ 
เลขานุการสภาฯ     
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์           มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอสอบถามว่า มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ    ท่านใด เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล
    ตำบลนาครัว เพ่ือทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล 
    จำนวน ๓ ท่าน ตามที่ ท่านบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาล              
    เสนอมา ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
เลขานุการสภาฯ   
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์           เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำ
ประธานสภาเทศบาลฯ    สภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่าง              
    เทศบัญญัติของเทศบาล จำนวน ๓ ท่าน ตามที่ ท่านบรรเจษฎ์ ดวงติ๊บ         
    เสนอมา ขอขอบคุณครับ  
     ขอเรียนว่า ตามข้อ  ๑๐๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ได้วางแนวทางปฏิบัติ                   
    ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นไว้โดยให้นำวิธีการตามข้อ ๑๒ 
    วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ      
    ทำการเลือกกรรมการสภาท้องถิ่นทีละคนโดยเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
    เลือกกรรมการสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปจนครบจำนวนที่สภากำหนด 
 

/ในการเลือก... 
     ในการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาครัว   
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    เพ่ือทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล จำนวน
    ๓ ท่าน จะต้องดำเนินการเลือกทีละคน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง       
    มหาดไทยดังกล่าว ข้อ ๑๒ ดังนั้น จะขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา                  
    เทศบาล โดยเริ่มจากผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้ เป็นกรรมการสามัญฯ            
    คนที่ ๑ ก่อน  ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการสามัญฯ  
    คนที่ ๑ ครับ 
 
นายบัณฑิต  สุขะ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ            
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพทุกท่าน  กระผม   นายบัณฑิต   สุขะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
    นาครัว เขต 2 ขอเสนอให้  นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภา     
    เทศบาลตำบลนาครัว เป็นกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลทำหน้าที่ตรวจ 
    พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล คนที่ ๑  ครับ 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ผู้ใดให้การรับรอง โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ถูกต้องคะ 
เลขานุการสภาฯ  
    

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์      มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการสามัญฯ คนที่ 1                    
ประธานสภาเทศบาลฯ    อีกหรือไม่ครับขอเชิญเสนอครับ.. เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๐๗ วรรคท้าย 
    ให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ             
    ข้อ ๑๔ “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น   หรือ
    เลขานุการสภาท้องถิ่น   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น นายบรรเจษฎ์ ดวงติ๊บ 
    รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว จึงเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
    สามัญฯ คนที่ 1 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์      ต่ อ ไป  เป็ นการเลื อกกรรมการสามัญ ประจำสภ าเทศบาลตำบล            
ประธานสภาเทศบาลฯ    นาครัว ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล            
    คนที่ ๒  ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  
 
นายสุริยา  เรือนเอ้ย  เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผม  นายสุริยา    เรือนเอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2             
    ขอเสนอให้   นายสมพงษ์   โยธานวล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
    เขต 1 เป็นกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปร
    ญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล คนที่ ๒  ครับ 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ... 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ผู้ใดให้การรับรอง โปรดยกมือครับ  
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ประธานสภาเทศบาลฯ     
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ถูกต้องคะ 
เลขานุการสภาฯ  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์      มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการสามัญฯ คนที่ 2                    
ประธานสภาเทศบาลฯ    อีกหรือไม่ครับขอเชิญเสนอครับ.. เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๐๗ วรรคท้าย 
    ให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ             
    ข้อ ๑๔ “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
    เลขานุการสภาท้องถิ่น   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น นายสมพงษ์   โยธานวล 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 จึงเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
    สามัญฯ คนที่ 2 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์      ต่ อ ไป  เป็ นการเลื อกกรรมการสามัญ ประจำสภ าเทศบาล ตำบล            
ประธานสภาเทศบาลฯ    นาครัว ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล            
    คนที่ 3  ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  
 
นายจิระพัฒน์  ปิงขอด  เรียน ท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผม   นายจิระพัฒน์  ปิงขอด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
    ขอเสนอให้  นายสมศักดิ์   โยธา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
    เป็นกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติ
    ร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๓  ครับ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ผู้ใดให้การรับรอง โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ     
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ถูกต้องคะ 
เลขานุการสภาฯ  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์      มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการสามัญฯ คนที่ 3                    
ประธานสภาเทศบาลฯ    อีกหรือไม่ครับขอเชิญเสนอครับ.. เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๐๗ วรรคท้าย 
    ให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ             
    ข้อ ๑๔ “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
    เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

/ตำแหน่งละ... 
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    ตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น  นายสมศักดิ์     โยธา 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 จึงเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
    สามัญฯ คนที่ 3 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย ์  เป็นอันว่าคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เพ่ือทำ
ประธานสภาเทศบาลฯ    หน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล จำนวน ๓ ท่าน 
    ประกอบด้วย 
      ๑. นายบรรเจษฎ์    ดวงติ๊บ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว     
      ๒. นายสมพงษ์       โยธานวล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1    
      ๓. นายสมศักดิ์       โยธา      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2    
 

     เมื่อมีการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาครัว   
    เพ่ือทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลแล้ว สภาฯ  
    จะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ                      
    นานเท่าใดนั้น ผมขอเชิญสมาชิกได้เสนอ ขอเชิญครับ 
 
นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ    เนื่องจากเทศบัญญัติงบฯ ปี ๒๕๖6 ฉบับนี้ ประธานสภาเทศบาล ได้ส่งให้ 
รองประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า เป็นเวลาพอสมควรแล้ว แต่เนื่องจาก

 งบประมาณได้ตั้งไว้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ประกอบกับสมัยประชุมนี้ 
 จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕65 นี้   ดังนั้น เพ่ือให้สภาเทศบาลได้
 พิจารณางบฯ ปี ๒๕๖6 แล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้  ผมขอเสนอกำหนด
 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ๓ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑1 , ๑2 และ ๑3 
 สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน 
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว  

  โดยเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลซึ่งมี
 หน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาลตามมติที่
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว    เป็นผู้รับเอกสารคำเสนอขอแปรญัตติ 
 และทำการพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เป็นระยะเวลา ๗ วัน คือ 
 ในระหว่าง ๑4 – ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ของทุกวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาล
 ตำบลนาครัว ครับ 

 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกผู้ใดให้การรับรองโปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ     
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียน ท่านประธานสภาฯ ตรวจสอบแล้ว มีผู้ให้การรับรองถูกต้องตามข้อบังคับ 
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ 
 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ… 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            เมื่อสมาชิกมีมติให้การรับรองแล้ว ดังนั้น ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    สภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ ประชุมหรือไม่ครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียน ท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกท่านใดเห็นว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                                                           
    ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑1 , ๑2 และ ๑3 สิงหาคม  
    ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุม
    เท ศบ าลตำบ ล น าครั ว  ชั้ น  ๒  ส ำนั ก งาน เท ศบ าลตำบ ลน าครั ว                    
    มีกำหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภามีมติ             
    รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้  ซึ่ งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง                           
                   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕       
    วรรคท้าย  โดยให้คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลซึ่งมีหน้าที่     
    พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล ตามมติที่ประชุม
    สภาเทศบาลตำบลนาครัว เป็นผู้พิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ       
    เป็นระยะเวลา ๗ วัน คือ  ในระหว่าง ๑4 – ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่ 
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว 
    ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว   
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีมตเิห็นควรกำหนดระยะเวลาการเสนอ  
เลขานุการสภาฯ   คำแปรญัตติดังกล่าว 10 เสียง, ไม่เห็นด้วย  ไม่มี,งดออกเสียง 1 เสียง 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เห็นควรให้กำหนดระยะเวลา
ประธานสภาเทศบาลฯ  เสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ วัน คือ  ตั้งแต่วันที่ ๑1 , 
    ๑2 และ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
    ของทุกวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาล
    ตำบลนาครัว มีกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
    นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ซึ่งเป็นไปตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคท้าย โดยให้คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล                    
    ซึ่งมหีน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล ตามมติ 
    ที่ ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เป็ นผู้ พิ จารณ าคำแปรญั ตติ                                    
    

/ร่างเทศบัญญัติ... 
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    ร่างเทศบัญญัติฯ เป็นระยะเวลา ๗ วัน คือ ในระหว่าง ๑4 – ๒0 สิงหาคม  
    ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุมเทศบาล
    ตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว   
 
มติที่ประชุม          ที่ประชุม มีมติ  10 เสียง ให้ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ                            
    ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑1 , ๑2 และ ๑3        
    สิงหาคม  ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน 
    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว 
    มีกำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่                   
    สภาเทศบาลมีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ โดยให้คณะกรรมการ
    สามัญประจำสภาเทศบาลซึ่งมีหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้รับเลือก
    จากสภา ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เป็นผู้พิจารณาคำแปร
    ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เป็นระยะเวลา ๗ วัน คือ ในระหว่าง ๑4 – ๒0 
    สิ งห าคม  ๒ ๕ ๖๕  ตั้ งแต่ เวลา  ๐๘ .๓ ๐  – ๑๖ .๓ ๐  น . ของทุ ก วัน                                                 
    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว 
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   ดังนั้น กระผมขอให้คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาครัว                      
ประธานสภาเทศบาลฯ   ซึ่งทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล มาทำ      
    หน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ.๒๕๖6 ตามระยะเวลาที่สภาเทศบาล 
    มีมติกำหนดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ              
    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุม
    เทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว  มีกำหนด            
    ระ ย ะ เว ล า เส น อ ค ำแ ป รญั ต ติ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๒ ๔  ชั่ ว โม งนั บ แ ต่                              
    สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ และเป็นผู้พิจารณา  
    คำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เป็นระยะเวลา ๗ วัน คือ  ในระหว่าง ๑4 – 
    ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน               
    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว  

 และขอนัดหมายในที่ประชุม ขอให้สมาชิกทุกท่าน มาประชุมสภา
 เทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๕ ต่อ  
 ในวันที่  ๒5 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.๐๐ น . ณ ห้องประชุมเทศบาล
 ตำบลนาครัว แห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  ในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระ ๓ 
 ขั้นลงมต ิต่อไปครับ 

 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์         ขณะนี้เวลาเที่ยงแล้ว ผมจะขอพัก การประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร               
ประธานสภาเทศบาลฯ  กลางวันก่อนนะครับ และจะมาประชุมกันอีกครั้งเวลา 13.00 น.  
         - พักการประชุม เวลา 12.00 น. – 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ... 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์         เนื่องด้วย นายทวี  สารใจวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  ได้แจ้งขอเสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติ ให้พิจารณาญัตติเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา ญัตติขอ
    ความเห็นชอบโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ    
    จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยเสนอต่อประธานสภา
    เทศบาลตำบลนาครัว พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้               
    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครัว  ชี้แจงรายละเอียดการเสนอ
    ญัตติด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554  
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม         เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ดิฉัน นางสาววิมพ์วิภา   บุญสม   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครัว                    
    ขอเรียนชี้แจงระเบียบในการเสนอญัตติด้วยวาจา ดังนี้ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 38 วรรค
สี่ “ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง”และ 
ข้อ 38 วรรคห้า “ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นได้ โดยให้นำความในมาตรา 39 (มาตรา 39 การเสนอญัตติด้วย
วาจานั้น ให้นำความในข้อ 62 มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่น
ว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ)  มาใช้บังคับ (3) ขอปรึกษาหรือ
ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 

  การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุม
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น” 

 

     ดังนั้น การเสนอญัตติด้วยวาจา เป็นอำนาจของประธานสภา         
    เทศบาลตำบลนาครัว จะพิจารณาอนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการ
    ประชุมหรือไม่ จึงขอเรียนให้ทราบ ค่ะ  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์           กระผม ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เร่ งด่ วน  และจำเป็ นต้ องนำเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภ าในครั้ งนี้  เ พ่ื อ              
    ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน เป็นสำคัญ  จึงอนุญาตให้              
    นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เสนอญัตติด้วยวาจาและให้บรรจุญัตติ                   
    เข้าระเบียบวาระการประชุม ครั้งนี้  
  

     ดังนั้น จึงขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เสนอญัตติ               
    ด้วยวาจา ญัตติขอความเห็นชอบ โครงการพัฒนาแม่น้ำจางตำบลนาครัว  
    อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท   เ ชิ ญ ค รั บ
   

 
/นายทวี... 
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นายทวี  สารใจวงศ์             เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว  กระผม  นายทวี   สารใจวงศ ์
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ขอเสนอญัตติด้วยวาจา ญัตติขอความเห็นชอบ
    โครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง          
    งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือดำเนินงานโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง               
ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท  

เหตุผล 
 เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี                

พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สภาเทศบาลฯ ได้ให้ความเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
โครงการพัฒนาแม่น้ ำจาง ไปแล้ว แต่ ในคราวนั้ น โครงการพัฒนาแม่น้ ำจางที่ ได้ รับความเห็นชอบ                   
จากสภาเทศบาลฯ มีพื้นที่ดำเนินการในเขตพ้ืนที่ที่แม่น้ำจางได้ไหลผ่านชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
บ้านหลุก หมู่ที่ 6 บ้านหลุก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 และบ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 และ
ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้ประชาคม และมีมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าว  ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยรายละเอียดของ
โครงการซึ่งเป็นไปตามแบบแปลนและประมาณ ราคาที่ได้เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ครั้งนั้น   คือ มีปริมาตรดินขุด              
ไม่น้อยกว่า 601,894.88 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 64,983,224.38 บาท  และได้ประมาณการสำรองไว้ 
หากน้ำมันขึ้นราคา จำนวน 66,000,000 บาท 

          เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสภาเทศบาลตำบลนาครัวแล้ว เทศบาลจึงได้ดำเนินการ                
จัดส่งเอกสารประกอบการขอรับสนับสุนนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
เนื่องจากเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอจึงเกินศักยภาพที่ เทศบาลจะดำเนินการได้ เพราะเป็น โครงการ                 
ขนาดใหญ่ และใช้งบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างสูง 
  บัดนี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ว่า ได้อนุมัติโครงการ
พัฒนาแม่น้ำจาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยให้เทศบาล
ดำเนินการจัดส่งแบบเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวนี้   
  ในการนี้  เทศบาลตำบลนาครัว จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกแม่น้ำจาง ของเทศบาล                 
ตำบลนาครัว ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง สถานที่ดำเนินการ ณ บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ                  
จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาแม่น้ ำจาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบป ระมาณ                      
2,500,000 บาท  เพ่ือให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว ต่อไป   

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกเพ่ือดูแลและรักษา
สภาพลําน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับขุดลอกลำน้ำสาธารณประโยชน์                   
ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547  
  3. แนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัดในการขุดลอกร่องน้ำที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ                    
กรมเจ้าเท่า 

 /กระผม… 
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  กระผม จึงขอเสนอญั ตตินี้ ด้ วยวาจา ต่อสภาเทศบาลฯ พิจารณาเป็นการเร่งด่วน                      
เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนตำบลนาครัวและทางราชการเป็นสำคัญ ดังมีหลักการและเหตุผลตามรายละเอียด
ข้างต้น    
  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาต่อไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
                          (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                          (นายทวี  สารใจวงศ์) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแสดงความคิดเห็นบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญครับ   

  

นายพนม  หม่องเปี้ย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผม  นายพนม  หม่องเปี้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
    กระผมเห็นด้วยกับญัตติที่นายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอ เนื่องจาก         
    แม่น้ำจางมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น หากทำการขุดลอกแม่น้ำจางแล้ว                          
    จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือชาวตำบลนาครัวต่อไป ครับ              

 

นายธนวัฒน์  จอมเอ้ย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผม  นายธนวัฒน์  จอมเอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
    กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้  เพราะจะได้นำงบประมาณจากหน่วยงาน       
    ภายนอกมาพัฒนาตำบลนาครัว  แม่น้ำที่ตื้นเขินเนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมจะ
    ได้สะอาดขึ้น และสามารถกักเก็บน้ำได้มากข้ึนด้วย ครับ       
 

นายสมศักดิ์   โยธา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผม  นายสมศักดิ์   โยธา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
    กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ เพราะเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาครัวเป็นพื้นที่ทำ
    การเกษตร หากได้ทำการขุดลอกแม่น้ำจางแล้ว จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำ
    ไว้ใช้ได้มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่บ้านหลุก หมู่ที่  6 จะได้รับประโยชน์เพียงแค่               
    หมู่บ้านเดียว ยังมีอีกหลายหมู่บ้านในตำบลนาครัวที่จะได้รับประโยชน์              
    จากการขุดลอกแม่น้ำจางนี้ด้วย ครับ   
            

นายบัณฑิต   สุขะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผม  นายบัณฑิต   สุขะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2    
    กระผมเห็นด้วยกับการดำเนินงานโครงการขุดลอกแม่น้ำจางนี้ เพราะ           
    ปัจจุบันแม่น้ำจางมีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้แม่น้ำตื้นเขิน แต่กระผมมีข้อ 
    สงสัยขอเรียนสอบถามไปยังผู้บริหาร ว่า เนื่องจากโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง  
    ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไม่ได้
    ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ เหตุใดจึงจัดทำโครงการขุดลอกแม่น้ำจาง ณ บริเวณ 
    บ้านหลุก  หมู่ที่ 6 เพราะพ้ืนที่ทีแ่ม่น้ำจางไหลผ่านทุกหมู่บ้าน  มีวัชพืชขึ้น 

/ปกคลุม... 
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    ปกคลุมหนาแน่นและตื้นเขินเช่นกันควรจะได้ดำเนินการขุดลอกทุกพ้ืนที่
    และต่อไปจะมีงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินการขุดลอกเช่นนี้อีก
    หรือไม่ เพราะกระผมอยากให้แม่น้ำจางทุกพ้ืนที่ได้ทำการขุดลอกครับ   
    ขอขอบคุณครับ 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เรียนเชิญ นางปทุม  สารใจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ชี้แจงขอ้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ ขอเชิญครับ  
 

นางปทุม  สารใจวงศ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน  ดิฉัน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  นางปทุม  สารใจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  ขอเรียนชี้แจงข้อ
    ซักถามที่ท่าน สท.บัณฑิต  สุขะ ได้สอบถาม ว่าเหตุใดเทศบาลจึงจัดทำ 
    โครงการขุดลอกแม่น้ำจาง บ้านหลุก หมู่ที่ 6 เพ่ือนำเสนอขอรับงบประมาณ 
    โครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง        
    จำนวน 2,500,000 บาท เนื่องจาก บ้านหลุก หมู่ที่ 6 เป็นที่ตั้งของ          
    สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุกวังฮ่าง และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก 
    (เหล่าบ้านดอน) ต่อไปจะเข้าฤดูแล้งน้ำจะเริ่มแห้ง ซ่ึงแม่น้ำจางบริเวณนี้             
    ตื้นเขิน ไม่สามารถทำการสูบน้ำเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ได้ จึงจำเป็นต้อง
    เสนอโครงการขุดลอกแม่น้ำจางบริเวณนี้ก่อน เพ่ือให้สามารถทำการสูบน้ำ
    นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย  
     ในส่วนของโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ที่เทศบาลได้นำเสนอเพ่ือ
    ขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครั้งแรก 
    เป็นเงิน 64,983,224.38 บาท นั้น ทางกรมเจ้าท่าได้แจ้งว่า กรมเจ้าท่า
    ได้ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง เป็นระยะทางประมาณ 
    92 กิโลเมตร เริ่มจากแม่เมาะ ถึง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ซึ่งเป็น
    พ้ืนที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาแม่น้ำจางที่เทศบาลได้เสนอขอรับ                       
    จัดสรรงบประมาณร่วมด้วย  กรมเจ้าท่าจึงขอให้เทศบาลหยุดการขอรับการ
    จัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาลไว้ก่อน โดยกรมเจ้าท่าจะเป็นหน่วยงาน
    ที่ดำเนินการจ้างออกแบบแปลนโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง มีระยะทาง                                
    ประมาณ 92 กิโลเมตร เริ่มจากแม่เมาะ ถึง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา 
    หากดำเนินการจ้างออกแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว เทศบาลสามารถแจ้งเรื่อง
    ขอรับแบบแปลนโครงการพัฒนาแม่น้ำจางเฉพาะที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ                         
    เทศบาลตำบลนาครัวได้ที่กรมเจ้าท่า เพ่ือนำไปเสนอของบประมาณจาก
    หน่วยงานอ่ืนต่อไปได้ เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีเพียงงบประมาณในการจ้าง
    ออกแบบแปลนแต่ไม่มีงบประมาณให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว  

  หากมีแนวทางสามารถที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการ                                
  พัฒนาแม่น้ำจางจากหน่วยงานภายนอกได้อีก  เทศบาลจะดำเนินการขอรับ
  จัดสรรงบประมาณ โดยขอความอนุเคราะห์แบบแปลนจากกรมเจ้าท่า              
  เพ่ือทำการขุดลอกแม่น้ำจางในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล             
  นาครัวต่อไป  ขอเรียนให้ทราบ   

/จ.ส.อ.ยงยุทธ... 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว            
ประธานสภาเทศบาลฯ  ก่อนที่ผมจะขอมติขอให้เลขานุการสภาฯตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 
    ครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
    
น.ส.วิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม              
เลขานุการสภาฯ    

 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้ สมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใด เห็นชอบโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ         
    จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท  

  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  
    ขอได้โปรดยกมือครับ 

 
น.ส.วิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง
เลขานุการสภาฯ   ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท 
    เห็นชอบ 10 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง 
  
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขอขอบคุณครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   

           
มติที่ประชุม             ที่ ป ระชุ มมี มติ เห็ นชอบ  โครงการพั ฒ นาแม่ น้ ำจาง ตำบลนาครั ว                  
    อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท   
    เห็นชอบ 10 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่องอ่ืนๆ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ต่อไป กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกฯ ได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ของฝ่ายบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และให้
    ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานอ่ืนๆ   
       เชิญ นายบรรเจษฏ์   ดวงติ๊บ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
 
นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ    เรียน ประธานสภาเทศบาล เนื่องจาก ขณะนี้ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ                
รองประธานสภาฯ  งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับใกล้สิ้นปี                   
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 กระผม จึงขอให้ทางเทศบาลแจ้งรายละเอียด
    สถานะการเงิน การคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทราบด้วยครับ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ… 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์        ขอเชิญ นางสาวนันท์ชญาน์  สายยศ  ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สถานะการเงิน การคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครับ 
 
น.ส.นันท์ชญาน์ สายยศ    เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว ทุกท่าน                                                   
ผู้อำนวยการกองคลัง  สถานะการคลัง ของเทศบาลตำบลนาครัว ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
     งบประมาณตั้งไว้    จำนวน 56,000,000.00   บาท 
     รับจริง       จำนวน 52,003,783.49   บาท 
     ยังขาดรายรับ     จำนวน   3,996,216.51   บาท 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์        เชิญ นายบัณฑิต  สุขะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
นายบัณฑิต   สุขะ    เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผม นายบัณฑิต  สุขะ สมาชิกสภาเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตำบลนาครัว เขต 2  กระผมขอให้ทางเทศบาลสรุปรายละเอียดโครงการที่
    ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่คาดว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทัน              
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะทำการกันเงินไว้ มีโครงการอะไรบ้าง 
    เพ่ือแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งต่อไป    
     และอีกเรื่อง กระผมขอเรียนสอบถามโครงการก่อสร้างถนน        
    คอนกรีต บริเวณ ซอยข้างตลาดน้ำโท้ง และ ซอย 2 ทั้ง 2 โครงการนี้ ได้
    ดำเนินการถึงไหนแล้ว ครับ     
        
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เรียนเชิญ นางปทุม  สารใจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ชี้แจงขอ้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ ขอเชิญครับ  
 
นางปทุม  สารใจวงศ์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน  ดิฉัน 
รองนายกเทศมนตรีฯ นางปทุม  สารใจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  ขอเรียนชี้แจง ว่า 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณ ซอยข้างตลาดน้ำโท้ง และ ซอย 2 
ทั้ง 2 โครงการนี้ อยู่ระหว่างการยื่นเสนอราคา หากเสร็จสิ้นกระบวนการ
ยื่นเสนอราคาแล้ว ก็สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างต่อไป ขอเรียน
ให้ทราบคะ 

 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัวท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะซักถาม เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  (ไม่มี) วันนี้ได้ดำเนินการประชุมจนครบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งใช้เวลาไป
    พอสมควร และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้การประชุมเป็น             
    ไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
 
 

/เลิกประชุม… 
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